

Google nói hĩ bĩ tin tĩ c xu&#t xĩ tĩ Trung Quĩ c tĩ n công

WASHINGTON - Các cĩ quan tình báo và quân sĩ Nga lĩ n Trung Quĩ c, đang tiĩ n hành chiĩ n dĩ ch đánh cĩ p bí mĩ t thĩ ng mĩ và quân sĩ cĩ a Hoa Kĩ , qua ho&#t đĩ ng tình báo mĩ ng, LA Times trích thu&#t lĩ i cĩ a chĩ tĩ ch y Ban Tình Báo Hĩ Viĩ n.



Dân Biếu u Mike Rogers, chĩ tĩ ch y Ban Tình Báo Hĩ Viĩ n, vĩ a tĩ cáo Trung Quĩ c và Nga đang đánh cĩ p thông tin cĩ a Mĩ . (Hình: US Congress)

Dân Biếu u Mike Rogers khuyĩ n cáo, hành đĩ ng tin tĩ c tinh vi là mĩ i đe dĩ a nghiêm trĩ ng đĩ n quyĩ n lĩ i cĩ a Hoa Kĩ . Phát biếu u hôm Thĩ Sáu trĩ c cĩ tĩ a gĩ m nhĩ ng nhân viên tình báo hĩ i hĩ u, ông nói:

“Các quĩ c gia này đang đĩ u tĩ mĩ t khĩ i lĩ ng khĩ ng lĩ thĩ i giĩ , nhân lĩ c và tiĩ n bĩ c đĩ đánh cĩ p các dĩ kiĩ n cĩ a chúng ta. Chúng ta chĩ a sĩ n sàng đĩ đĩ i phó vĩ i sĩ kiĩ n mà lĩ ra chúng ta cĩ n phĩ i có.”

Nhân xét của D.B. Rogers, đồng Cáng Hòa, đißi dißn Michigan, đißc xem nhßi lßi cßnh cáo trßc vißc ngân sách qußc phòng lßn tình báo bßc tß gißm quá mßc.

Ông nói tßn công tin tßc là mßi đe dọa nguy hißm hàng đßu đßi vßi Hoa Kỳ, chß sau quân khßng bß al-Qaeda.

Ông đißc bißt chß thßng vào Nga và Trung Quốc chính là thß phßm khi tuyên bß: “Tình báo và quân đßi (cßa cß hai nßc) đßu rõ ràng là có liên hß.”

Quan đißm của D.B. Rogers đißc các gißi chßc an ninh qußc gia chia sß rßng rãi, nhßng lßi cáo bußc này hißm khi đßc đßa ra trßc công chúng.

Nßi xußt phát các vß tin tßc thßng cß tình bß giß kín, và nß lßc nhßn đißn của Cá Quan An Ninh Qußc Gia thußc Ngũ Giác Đài, tùy thußc vào các hß thßng mßt mà các gißi chßc không thích bàn đßn.

Đây là vßn đß chính trß có tính cách tß nhß, và các gißi chßc Hoa Kỳ cho bißt, không có thßa thußn vß vißc phßi hành xß thß nào đß đßi phó vßi các vß tßn công trên máy đißn toán, mà hß tin tßng là xußt phát tß chính phß của nßc nào đó.

Chßng cß cho thßy các vß gián đißp mßng do mßt nhà nßc chß đßo đang ngày mßt gia tăng. Mßt báo cáo tußn rßi của công ty an ninh mßng McAfee do Intel làm chß, miêu tß tình trßng 70 doanh nghißp, nhà thßu qußc phòng lßn cß quan chính phß Hoa Kỳ bß tßn công tin tßc trong sußt 5 năm lißn.

McAfee gißi đây là vißc làm của mßt nhà nßc nhßng không mußn nói đích danh Trung Quốc, trong khi các phân tích gia khác đã nhanh chóng thßng thßng nói ra. Trung Quốc bác bß hßt nhßng lßi tß cáo, cß Nga cũng vßy.

Dân biểu u Mỹ tại Nga, Trung Quốc do thám qua mạng

Tác Giả: Ng&#i Vi&t

Chúa Nhật, 14 Tháng 8 Năm 2011 15:54

Hôm tháng 1, 2010, Google nói họ bị tin tức xuýt xớt tại Trung Quốc tởn công, theo họ gián điệp mạng ngụy đánh cắp email của những thành phần chính phủ.

Google ngừng hợp tác với chính quyền Trung Quốc trong việc kiểm duyệt thông tin, và sau đó họ rút khỏi thị trường này.

Năm 2009, các nhà khoa học ở trường Đại học Toronto truy tìm được một vụ tởn công tin tức có tên GhostNet, mà dựa trên Internet nằm trên một đảo nhỏ ở biển Đông, nơi quân đội Trung Quốc có đội trinh sát quan tình báo. Ghostnet nhằm đến các tòa đại sứ nước ngoài, cơ quan chính phủ và văn phòng của Đại sứ tại Lào Ma.

Một giới chức tình báo cao cấp Hoa Kỳ, người từng chỉ bàn chuyện công khai về vụ tởn công tình báo, trong tuần này phát biểu rằng, Trung Quốc đang “thu thập dữ liệu của người nổi tiếng như khai thác dữ liệu” tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác qua Internet.

Ông này nói: “Chúng ta đang mất ngủ mà người nổi tiếng của Internet hết sức lao, những người bị tởn công mất đi nhiều bí mật về họ và họ không gian mạng.” (T.P.)